

Ngày 22/11/2017, gần 60 đại biểu đã đến tham dự Hội thảo tham vấn quốc gia và việc chia sẻ thông tin và góp ý về hai nội dung của Luật Thủy sản sửa đổi mới được Quốc hội thông qua trong phiên họp ngày 21/11/2017, đó là các quy định về đăng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản và quy chế quản lý khu bảo tồn biển. Đây đều là những điểm diên tiến tiêu biểu của các tổ chức, các chuyên gia trong ngành và các cơ quan liên quan đến công tác đăng quản lý và bảo tồn biển trên khắp nước – là những tổ chức, cá nhân vừa có kinh nghiệm chuyên môn, vừa có kinh nghiệm thực tiễn trong việc đi hành các Khu bảo tồn biển hay các mô hình đăng quản lý. Do đó, buổi hội thảo đã có nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo các quy định hàng đăng quản lý trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cũng như thảo luận các điểm mới trong dự thảo bổ sung và điều chỉnh quy chế quản lý các khu bảo tồn biển Việt Nam có thể thực hiện một cách hiệu quả hơn.



## Hình 1: Toàn thậ đặ i biậ u tham đặ hậ i nghậ

Phát biậ u khai mậ c tậ i Hậ i thậ o, Ông Trậ n Đìn h Luậ n, Phó tậ ng cậ c trậ ng Tậ ng cậ c Thậ y sậ n nói: “Đây là lậ n đặ u tiên khẩ niệ m đặ ng quố n lý đặ c quy đặ nh trong Luậ t Thậ y sậ n sậ a đặ i, ghi nhậ n và khuyậ n khích các tậ chậ c cậ ng đặ ng tham gia, đặ là kậ t quậ cậ a hậ n hai thậ p kậ thí đặ m, rút kinh nghiệ m nhậ m ngày mậ t hoàn thiệ n các phậ ng thậ c quố n lý và bả o vậ nguồ n lậ i thậ y sậ n”.

“Là mậ t tậ chậ phi chính phậ tham gia công tác bả o tậ n biậ n và thúc đặ y đặ ng quố n lý trong hậ n mậ t thậ p kậ qua tậ i Việ t Nam, chúng tôi nhậ n thậ y đây là đặ u mậ c hậ t sậ c ý nghĩa vậ i cậ ng đặ ng. Hậ i thậ o này hy vậ ng sậ là mậ đặ u tậ t đặ p cho quá trình tham vậ n đặ nhậ ng đặ u tậ t đặ p cậ a Luậ t thậ c sậ đi vào cuậ c sậ ng, quá trình này cậ n đặ c thúc đặ y thậ ng xuyên, liên tậ c và có sậ tham gia cậ a các bên liên quan” - bà Nguyậ n Thu Huậ , giám đặ c MCD, đặ i đặ n ban tậ chậ c hậ i thậ o cho biậ t.

Thậ t lậ p cậ chậ tài chính bả n vậ ng, phân khu chậ c năng và quy đặ nh rõ chậ c năng, quyậ n hậ n cậ a các bên liên quan đặ n các Khu bả o tậ n biậ n là nhậ ng đặ m nậ i bậ t đặ c hậ i thậ o tham gia đóng góp ý kiệ n. Đây chính là tiệ n đặ , tiêu chí quan trậ ng đặ thành lậ p các khu bả o tậ n và hoậ t đặ ng có hiệ u quậ hậ n, góp phậ n bả o vậ đặ c nguồ n lậ i và nâng cao đặ sậ ng nguồ i dân trong các khu bả o tậ n, hậ ng đặ n sậ phát triệ n bả n vậ ng.

Tham đặ hậ i thậ o, Khu bả o tậ n biậ n Cù Lao Chậ m đã có nhậ ng chia sậ , góp ý vậ các vậ n đặ chính nhậ : phân vùng, tậ chậ c bậ máy, hoậ t đặ ng tuậ n tra kiệ m soát lĩnh vậ c khai thác thậ y sậ n, du lậ ch, kậ hoậ ch quố n lý trung hậ n và cậ chậ tài chính bả n vậ ng đặ giúp ban tậ chậ c hậ i thậ o soậ n thậ o các vắn bậ n các quy đặ nh vậ đặ ng quố n lý trong bả o vậ nguồ n lậ i Thậ y sậ n và quy chậ quố n lý Khu bả o tậ n biậ n tậ i Việ t Nam đặ c sát vậ i thậ c tậ hậ n.







Quy định về đồng quản lý và giao quyền quản lý NLTS cho tổ chức cộng đồng









Ngày 5/11 Các-Đội Khoa báo ở n biên Cù Lao Chàm